
 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   
 สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำป พ.ศ. ๒๕66 

ประชุมเม่ือวันที่   24  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕66  เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

---------------------------- 
ผูมาประชุม 

 

ลำดับที่ 
         

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
      

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

1. นายสุรเชษฐ        สุรภักด ี ประธานสภาเทศบาล สุรเชษฐ        สุรภักด ี  
2. นางอรภักดิ์         เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล อรภักดิ์         เจนวิชชุเมธ  
3. นายจักรพันธุ       จุลภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล จักรพันธุ       จุลภักดิ์  
4. นายจักรฤทธ์ิ       ชุมแกว สมาชิกสภาเทศบาล จักรฤทธ์ิ       ชุมแกว  
5. นายจักรกริศน     แปนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล จักรกริศน     แปนเพ็ชร  
6 นายสาโรช          แซล่ิม สมาชิกสภาเทศบาล สาโรช          แซล่ิม  
7 นายสมพร          สุขสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล สมพร          สุขสวัสดิ์  
8 นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม สมาชิกสภาเทศบาล อุไรวรรณ      สีงาม  
9 นายพงศกร         พงษเกษมพรกุล สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร      พงษเกษมพรกุล  

10 นายสุนทร          ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร          ขวัญชัยรัตน  
11 นางอำไพ           ศิริแกว สมาชิกสภาเทศบาล อำไพ           ศิริแกว  
12 นายเอกชัย         ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เอกชัย         ศรีพิทักษ  
13 นางจารีวัฒน       กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล จารีวัฒน       กุลเจริญ  

  
  

ผูเขารวมประชุม 
 

 

ลำดับที่ 
 

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
 

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

๑. นายณรงค        แซใช นายกเทศมนตรี ณรงค        แซใช  
๒. นายสุเทพ         ฤทธิรัตน รองนายกเทศมนตรี สุเทพ         ฤทธิรัตน  
๓. นายสุทธิรักษ     มั่นคง รองนายกเทศมนตรี สุทธิรักษ     มั่นคง  
4. นายตรี            วิสุทธิคุณ ที่ปรึกษานายกฯ ตรี            วิสุทธิคุณ  
5. นางสาวสุนิษา    เทวเดช เลขานุการนายกฯ สุนิษา        เทวเดช  
6. นางจิระวรรณ    รุงฤทัยวัฒน หวัหนาสำนักปลัดเทศบาล จิระวรรณ    รุงฤทัยวัฒน  
7. นายคีตวิทย       แกวแกมจันทร ผูอำนวยการกองชาง คีตวิทย     แกวแกมจันทร  
8. นางสาวโสภา     จันทรแกว ผูอำนวยการกองคลัง โสภา         จันทรแกว  

  
  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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ลำดับที่ 
        

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
 

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

9. นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อัญชลี         อิสสภาพ  
10. นายสิทธิชัย     เตงภู ผูชวยชางศิลป สิทธิชัย        เตงภู  
11. นางอัญชลี         สมาทิน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัญชลี           สมาทิน  
12. นางสาวอรอนงค  คงแทน คนงาน อรอนงค      คงแทน  
13. นางมัตติกา    กรดแกว คนงาน มัตติกา       กรดแกว  

กอนระเบียบวาระการประชุม  

เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น.  
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
 
 

        เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ  ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผูบริหาร  
รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผูที่รับฟงเสียงตามสาย 
และผู ท ี ่ร ับฟงทางเฟสบุ คไลน วันนี ้เป นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ                 
สมยัแรก ประจำป พ.ศ. 2566 ซ่ึงตรงกับวันศุกร  ที่ 24 กุมภาพันธ  2566  เวลา 10.00 น.    
ณ หองประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว  ขออนุญาตเรียนเชิญ   
ทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
      ขออนุญาตอานประกาศฯ 

ประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2566  
................................................... 

        ตามที่ สภาเทศบาลตำบลรอนพิบ ูลย    ได กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล                     
สมยัสามัญ  สมยัแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕66 ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2566 
มีกำหนด ๓๐ วัน ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
๒๕65 และตามประกาศการกำหนดวันเร ิ ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ 
ประจำป พ.ศ. 2565 และการกำหนดวันเร ิ ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ              
สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕66 รายละเอียดตามประกาศฯ ลงวันที่ 3 มีนาคม ๒๕65 น้ัน 

       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด วยขอบ ังคับการประชุมสภาทองถิ ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3)               
พ.ศ. 2565 ขอ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ  
สมยัแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕66 มีกำหนด 30 วัน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2566 

  
  
  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ   วันที่  11  มกราคม  พ.ศ. ๒๕66 

 สุรเชษฐ  สุรภักดี 
  (นายสุรเชษฐ  สุรภักดี) 

   ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ หัวหนาสวนราชการ ผูที่รับฟงเสียงตามสาย 
และผูฟงทางเฟสบุค วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมยัแรก ประจำป  
พ.ศ. 2566  ซ่ึงตรงกับวันศุกร  ที่  24  กุมภาพันธ 2566 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันน้ีมีระเบียบวาระอยูทั้งหมด 8 วาระ  ผมขอเริ่มประชุม            
ตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
ผมมีเรื่องที่จะแจงใหทราบ  3 เรื่อง นะครับ  
      เรื่องที่ 1 ขอเรียนเชิญรวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ ณ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จัดข้ึนในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566                    
เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.  
      เรื่องที่ 2 ขอเชิญรวมกิจกรรมโครงการแหผา ข้ึนธาตุ ในวันจันทรที่ 6 มีนาคม 
2566ณ วัดเขานอย ตั้งแตเวลา 08.00 น. พรอมกันบริเวณสามแยกทางเขาโรงเรียน
ดรุณศึกษา 
      เร ื ่องที ่ 3  ขอเชิญรวมประเพณีถือศ ีลกินเจศาลเจาพระ 108 ตั ้งแต วันที่                
23 – 26 มีนาคม 2566   

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประชุม                                       

เม่ือวันที่  28  ธันวาคม  2565                                                                                           
     ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนินการ ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล     

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ประจำป พ.ศ. 2565 ประชุมเมื ่อวันที ่ 28 ธันวาคม 2565                        
ซ่ึงรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน  18 หนา ประกอบดวย 7 วาระดวยกัน หนาที่ 1          

 เปนรายช่ือผูมาประชุม จำนวน 12 ทาน  ผูไมมาประชุม 1 ทาน ผูเขารวมประชุม จำนวน             
6 ทาน หนาที่ 2 เปนรายช่ือผูเขารวมประชุมเพ่ิมเติมจากหนาที่ 1   อีกจำนวน 9 ทาน และ             
เปนเน้ือหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงให            
ที่ประชุมทราบ วันน้ีมีเรื่องที่จะแจงใหทราบ จำนวน 4 เรื่อง     

       เรื่องที่ 1 โครงการพิธีเจริญพระพุทธมนตและเจริญจิตภาวนาเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล 
แดสมเด ็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี               
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย และพิธีปลอยปลา ณ หลุมน้ำทายเรือ หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย 

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 



                                  4 
 

       เรื่องที่ 2 ขอเชิญชวนสมาชิกสภาเทศบาล ผูนำชุมชน กำนัน ผูใหญบาน รวมจัดทำ             
ถังขยะเปยกลดโลกรอนใหครบ 100 %  
     เร ื ่องที ่ 3 ขอเชิญชวนรวมทำบุญตักบาตรเนื ่องในโอกาสวันขึ ้นป ใหม ประจำป                
พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย ที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณที่วาการอำเภอ
รอนพิบูลย 
     เรื่องที่ 4 ปลัดเทศบาล ฯ ไดมอบทุนการศึกษาบุตรของสหหรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล ใหแก บุตรของนายสิทธิชัย  เตงภู ตำแหนง ลูกจางประจำ 

 ระเบ ียบวาระที่ 2 เร ื ่องร ับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำป  2565 ประชุมเมื่อวันที่  27  กันยายน  2565 จนถึง หนาที่ 6 มติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่  27  กันยายน 2565 
ระเบ ียบวาระที ่ 3   ญัตติเร ื ่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักปลัดเทศบาล จนถึง หนาที่ 7 ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักปลัดเทศบาล จนถึง หนาที่ 8 ที่ประชุมรับทราบ  ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง             

 การคัดเลือกผู ทรงคุณวุฒิเป นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย              
ของกองการศึกษา จนถึง หนาท ี ่ 9  มต ิท ี ่ประชุมเห ็นชอบเลือก ดร.ชูชาต ิ ภิเภก                     
เปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศกึษาของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ระเบียบวาระที ่6  
ญัตติเรื่องการเสนอรางระเบียบสภาทองถ่ินวาดวยการดำเนินการของประชาชนในการ
เขาช่ือเสนอ ขอบัญญัติทองถ่ิน ของสำนักปลัดเทศบาล จนถึง หนาที่ 10 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 10 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง  ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติเรื่อง 

 การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอ่ืน ๆ 
       1. นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 3 เรื่อง 

          เรื่องที่ 1 หลอดไฟฟาแสงจันทรเสียที่หนาบานโกก่ี 
          เร ื ่องที ่ 2 ถนนสายปาชมพู หนาสวนปาลมโกฟุก ตลอดสายมาถึงหลังเทศบาล                 
ถนนเปนคล่ืนมาก  
          เรื่องที่ 3 ขอขาตั้งไมลโครโฟน 
      2. นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เสนอเรื่องหลุมบอฝากคณะผูบริหาร           
ลงสำรวจ และซอมแซมใหดวย                 

       3. นายสมพร  สุขสวัสดิ์ เสนอ 3 เรื่อง 
          เรื่องที่ 1 พ่ีนองประชาชนฝากถามเรื่องหลังคาโคงที่ตลาดใหม                                                       
          เรื่องที่ 2 ชวยซอมแซมถนนใตสะพานลอยหนาบาน นายปาน เพชรทอง จนถึงโรงรม 
ถนนชำรุดมาก 

          เรื่องที่ 3 พ่ีนองประชาชนฝากขอบคุณคณะผูบริหาร และพนักงานที่ไดจัดงานลอย
กระทงไดดีมาก 
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       4. นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล เสนอ 7  เรื่อง 
          เรื่องที่ 1 ก่ิงไมบริเวณทายตลาดใหมไปออกนาโพธ์ิ เขียนคำรองเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
2565 เพ่ิงไดไปดำเนินการ 

           เรื่องที่ 2 ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ชวยไปดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณทาย
ตลาดใหมจนถึงบานนาโพธ์ิ แตยังมีเศษขยะที่ไมไดเก็บไปทิ้ง 
         เรื่องที่ 3 การปรับแตงโคมไฟหลังตลาดใหม ยังไมไดดำเนินการ 
         เร ื ่องที ่ 4 ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ใหความสำคัญโครงการติดตั ้งรั้วตะแกรงของ              
โรงเก็บน้ำ PWA  
         เรื่องที่ 5 ฝากเรื่องเสียงตามสายบางจุดการรับฟงไมชัดเจน รวมถึงกลองวงจรปด 
         เรื่องที่ 6 บริเวณสามแยกบานนายเพียรไปออกนาโพธ์ิมีก่ิงตนหูกวางหักลงมาจะถึง          
พ้ืนแลว แจงไปประมาณ 20 วันแลว ยังไมไดดำเนินการ 
        เรื่องที่ 7 การลางตลาดสดเทศบาลฯ เมื่อลางเสร็จจะมีน้ำขัง ชวยดำเนินการใหพ้ืนที่ 
ตรงน้ันแหงดวย 

        5. นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร   สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอใหม ีพนักงานตัดหญา               
เสนอไป 2 ปแลว ยังไมไดเปล่ียนแปลงเลย 

        6. นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 5 เรื่อง 
           เรื่องที่ 1 บริเวณหลุมน้ำทายเรือมีการทิ้งขยะเปนจำนวนมาก ทำใหสงกล่ินเหม็น
รบกวนพ่ีนองประชาชนบริเวณน้ัน 
           เร ื ่องที ่ 2 ขอติดตามเรื ่องเครื ่องกรองน้ำ ชุมชนปรีชาทอง – นาลึก และชุมชน                   
วัดเทพนมเชือด วาดำเนินการถึงข้ันตอนไหนแลว 
           เร ื ่องที ่ 3 ขอใบคำรองขอใชน้ำของหางโก วันอังคาร ที ่ 2 ธันวาคม 2565                  
พรอมใบเสร็จรับเงินจากกองคลัง 
           เรื่องที่ 4 การขอใชรถ JCB พ่ีนองประชาชนเขียนคำรองขอมาเพ่ือปรับพ้ืนที่งานศพ  
แตไมไดรับความอนุเคราะหจากเทศบาลฯ 
          เร ื ่องที ่ 5 ต ิดตามเร ื ่องการเลี ้ยงสุนัขขางบ านปาเต ือน ไมทราบวาดำเนินการ                            
ไปถึงไหนแลว      
       ปดประชุมเวลา 11.50 น. ขออนุญาตสรุปรายงานการประชุมในระเบียบวาระที ่2 
เพียงแคน้ี ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ  เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะขอแกไขในสวน            
ที่ไมถูกตองบาง ขอเชิญครับ 
      หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนที่ไมถูกตอง ผมถือวาสภาแหงน้ีรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย 4 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ครับ 

มติที่ประชุม 
 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่  4 ประชุม                                       
เม่ือวันที ่ 28 ธันวาคม  2565                                                               
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2566  
3.2 การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2567 
      ขอเชิญเลขานุการดำเนินการ ครับ                                                     

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานคณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอช้ีแจงเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ ดังน้ี 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562        
มาตรา 24 “ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญส่ีสมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และ
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปใหสภาเทศบาลกำหนด 
      วรรคสอง ผูวาราชการจังหวัดตองกำหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุม
สภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลครบตามจำนวนแลว และให ท ี ่ประชุมเลือกประธานเลือกประธานสภา
เทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 
      วรรคสาม กรณีท ี ่สภาเทศบาลไมอาจจัดให ม ีการประชุมครั ้งแรกได ตาม
กำหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมสภาแตไมอาจเลือกประธานสภาเทศบาล
ไดผูวาราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคำส่ังยุบสภา
เทศบาล 
      สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึง ๆ ใหมีกำหนดไมเกินสามสิบ วัน แตถาจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

      2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565  
      ขอ 21 กำหนดไววา การกำหนดจำนวนสมัยประช ุมสามัญประ จำป  
ระยะเวลาและวันเร ิ ่มต นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปแตละสมัยในปนั้น            
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจำปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจำปสมัยแรกของแตละป โดยใหนำความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม             

       (2) สำหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกำหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจำป
แตละสมัยในปน้ันจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปน้ันมีกำหนดก่ีวัน กับใหกำหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไปและมีกำหนดก่ีวัน 

        วรรคสอง เมื่อสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทอง ถ่ินทำ เปนประกาศ
ของสภาทองถ่ิน พรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สำนักงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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        วรรคสาม ในกรณีท ี ่ไมไดกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปไว หร ือไมได
กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจำเปนตอง
เปล่ียนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำป หรือวันเริ่มสมัยประ ชุมสามัญประจำปที่
กำหนดไวแลว ใหประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปอ่ืน 
หรือในสมัยประชุม 

        คือรายละเอียดของกฎหมายและระเบ ียบฯ ขออนุญาตนำเร ียนทานสมาชิกสภา          
ผูทรงเกียรติ และทานคณะผูบริหารทุกทานไดทราบ นอกจากน้ันขอนำ เสนอแนว
ทางการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2563 คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 , สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
และสมัยสามัญ สมัยที ่ 4 และขออนุญาตให ท านสมาชิกสภาผู ทรง เก ี ยรต ิ               
ไดเปดรางประกาศเทศบาลซ่ึงไดกำหนดเปนแนวทางไวใหทานสมาชิกสภา ไดดูทั้ง 
3 สมัย ดังน้ี      
           สมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2566 
           - สมัยที่ 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่  1 - 30 เมษายน 2566  
           - สมัยที่ 3 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่  1 - 30 สิงหาคม 2566 
           - สมัยที่ 4 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่  1 - 30 ธันวาคม 2566 
ขอสภาไดพิจารณาเปนแนวทางกอน ขอบคุณทานประธาน คะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณทานเลขานุการสภา ครับ 
      ขอเชิญ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภา ขอเสนอตามรางประกาศที่เสนอไว คือ 
          สมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2566   
           - สมัยที่ 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่  1 - 30 เมษายน 2566  
           - สมัยที่ 3 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่  1 - 30 สิงหาคม 2566 
           - สมัยที่ 4 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่  1 - 30 ธันวาคม 2566 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา  
ทานใดจะเสนอ เปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญครับ 
       ถาหากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเปนอยางอ่ืนอีก ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกสภา
ทานใดเห็นชอบกำหนดสมยัประชุมสามัญ ประจำป พ.ศ. 2566 ตามที่ทานสมาชิกสภาเสนอ
โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาเห็นชอบ 11 ทาน  ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง      

มติที่ประชุม เห็นชอบใหกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำป 2566 
           สมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2566 
           - สมัยที่ 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่  1 - 30 เมษายน 2566  
           - สมัยที่ 3 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่  1 - 30 สิงหาคม 2566 
           - สมัยที่ 4 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่  1 - 30 ธันวาคม 2566         

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ตอไป 3.2 การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2567  
      ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนินการ ครับ 

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นางจารีวัฒน กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ทุกทาน สำหรับขอ 3.2 การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป 
พ.ศ. 2567 ขอใหทานสมาชิกสภาไดเปดดูรางประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย             
อีกครั้งหน่ึง ซ่ึงไดกำหนดเปนแนวทางไวใหทานสมาชิกสภาไดดู ดังน้ี  
      วันเร ิ ่มประชุมสาม ัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2567 เร ิ ่มต ั ้งแต ว ั นที่                              
1 กุมภาพันธ 2567 - 1 มีนาคม 2567 มีกำหนด 30 วัน 
ขอใหสภาแหงน้ีไดพิจารณาเบื้องตนกอน ขอบคุณทานประธานคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานเลขานุการสภา ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ ครับ 
      ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ       

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภา ขอเสนอตามรางประกาศที่เสนอไว คือ  
      - วันเร ิ ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2567 เร ิ ่มต ั ้งแตวนัที่                
1 กุมภาพันธ 2567 - 1 มีนาคม 2567 มีกำหนด 30 วัน 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 
       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
       ถาหากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเปนอยางอ่ืนอีก ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกสภา
ทานใดเห ็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของป พ.ศ. 2567 ตามที ่ทาน                 
สมาชิกสภาเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห ็นชอบ ไมม ี และ                 
งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของป พ.ศ. 2567 เร ิ ่มตั ้งแต                                     
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2567 - 1 มีนาคม 2567 มีกำหนด 30 วัน 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว รายการ คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา 

       ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตต ิครับ 
นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

       เร ียนทานประธานสภา  วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัต ิโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดวยหลักการและเหตุผลดังน้ี 

หลักการ 
      ตามที่ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน                          

(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว ประเภทเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จำนวน 5 เครื่อง 

งบประมาณ 65,000.-บาท โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อใชในการตัดหญา และวัชพืชตางๆ 
ทดแทนเครื่องเกาที่ชำรุด และนายกเทศมนตรี ไดประกาศการเพ่ิมเติม และเปล่ียนแปลง 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แลว น้ัน 

  
  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 เหตุผล 
      เน่ืองจาก กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการจัดซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว ชนิดเครื่องตัดหญา 
แบบขอแข็ง จำนวน 5 เครื่อง ไว จึงจำเปนตองดำเนินการ ดังน้ี 

        1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและ
ชุมชนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังรายละเอียดตอไปนี ้
      โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)  

      แผนงานเคหะและชุมชน 
      งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      งบลงทุน 
      หมวด คาครุภัณฑ 
      ประเภท  ครุภัณฑงานบานงานครัว     
      - คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา จำนวน 5 เครื่อง     จำนวน    65,000.- บาท 
       รวมโอนเพ่ิม          จำนวน   65,000.- บาท 

       เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว ชนิดเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 
ชนิดสะพายบา เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอย
กวา 30 ซีซี พรอมใบมีด 12 น้ิว คันยาว 1.6 เมตร เสนผาศูนยกลางกระบอกสูบ       
40 mm. จังหวะลูกสูบ  32 mm. แกนในใหญ ครัชใหญ หัวกะโหลกใหญ จำนวน            
5 เครื่อง (จัดหาตามราคาตามทองตลาด) สำหรับใชในการปฏิบัติงานตัดหญาและ
วัชพืช ทดแทนเครื่องที่ชำรุด ซ่ึงมีอายุการใชงานนานและเส่ือมสภาพ 

       โอนลด 
      แผนงานการศึกษา 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      งบเงินอุดหนุน 
      หมวด เงินอุดหนุนสวนราชการ 
      ประเภท เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแกโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
                 คณะกรรมการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)         จำนวน  65,000.-บาท 
                   รวมโอนลด  จำนวน 65,000.-บาท 

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ ่น พ.ศ.2543 แกไขเพิ ่มเต ิมถึงปจจุบัน หมวด 4 การโอนและแกไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
ที่ดินและส่ิงกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยพิจารณาอนุมัติตอไป 

  
  
  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 
      ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานคณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมขอสอบถามเพ่ือเปนความรู ในเรื่องของการโอนลด 
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแกโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั ้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป นของเราเองหรือเปนเงินผานมือ ซึ ่งสามารถโอนลดได                
ขอสอบถามเพ่ือเปนเปนความรูครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จัลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายบาง ครับ 
      ขอเชิญ นางสาวโสภา  จันทรแกว ครับ 

นางสาวโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานคณะผู บ ร ิห าร 
และผู เขาร วมประชุม ท ุกทาน ในการอุดหนุนคาอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ตอนที่ตั้งขอบัญญัติตั้งเพ่ืออุดหนุน
อาหารกลางวันเด็ก จำนวน 28 บาท/1 คน เลยมีการประมาณงบประมาณเอาไว               
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 มีหนังสือซักซอมข้ึนมาวาใหอุดหนุนเด็กตามวงเงินตาม
ขนาดของโรงเรียน ทำใหยอดเงินเกินอยูคะ ซ่ึงอยูในขอบัญญัติของเราสามารถโอนไป            
ตั้งจายเปนรายการใหมได  

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นางสาวโสภา  จันทรแกว คร ับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                
จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 
      ขอเชิญ นางธิดารัตน  ชูแกว ครับ 

นางธิดารัตน  ชูแกว 
ผูอำนวยการกองการศึกษา 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานคณะผู บ ร ิห าร 
และผู เขาร วมประชุม ท ุกทาน ตอนแรกที่ตั ้งงบประมาณมีขาวออกมาวารัฐบาลจะ
อุดหนุนใหนักเรียนทกุคน จำนวน คนละ 28 บาท/วัน เทศบาลฯ เลยตั้งงบประมาณตาม
จำนวนน้ัน หลังจากน้ันมติ ครม.เดือนธันวาคม แจงวาตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2566                 
ใหอุดหนุนตามขนาดของจำนวนนักเรียน เชน นักเรียนต่ำกวา 40 คน ไดคนละ 36 บาท 
โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกวา 40 คน ข้ึนไปจนถึง 120 คน ได 27/1 คน และ
จำนวนนักเร ียน 120 คน ขึ ้นไป ได จำนวน 22 บาท/1 คน ก็เลยมีจำนวนตัวเลขที่
ตางกันอยูเยอะคะ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นางธิดารตัน  ชูแกว ครับ ถาฟงแลวตอนแรกผมคดิวา จำนวน 28 บาท
หมดทุกคน ขนาดของโรงเรยีนมีผลตอการจายเงินตอนักเรียน 1 คน ไมทราบวามีสมาชิก
สภาทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ       

        หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงน้ีวา 
สมาช ิกสภาท านใดเห ็นชอบตามญ ัตต ิท ี ่ คณะผ ู บร ิหารเสนอโปรดยกม ือครับ                  
สมาชิกสภายกมือ เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง (มีการยนืยนัตาม               
ขอระเบียบจากขาราชการ) 

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแตงตั้งเปน
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอด            
กอนกำหนดของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
       ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตต ิครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภา  วันน้ีคณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรกุ 
เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกำหนดของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ดวยหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
       ดวยกระทรวงมหาดไทย แจ งวา คณะแพทยศาสตร ศ ิ ริราชพยาบาล ใน
ฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือขายสุขภาพมารดาและทารกเพ่ือ
ค ร อบครั วไทย ใ นพ ระราช ูปถ ัมภ สม เด ็จพ ระบรมโอรสาธิ ร าชฯ  สยาม
มกุฎราชกุมาร รวมกับกระทรวงมหาดไทย ไดดำเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพ
เชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกำหนด เพ่ือขับเคล่ือนและบูรณาการการทำงาน
รวมกันในระบบสงเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ เพ่ือลดอัตราการ
คลอดกอนกำหนดของประเทศ และแจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ใหจังหวัด 
อำเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการ  

                                          เหตุผล 
       เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จะดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือน
โครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงร ุก เพื ่ อลดภาวะคลอดกอนกำหนด ตามแนว
ป ฏิ บ ั ต ิข อ งกระทรวง มหาดไทย จ ึ ง ขอความเห ็นชอบจากสภา เทศบาล                   
ตำบลรอนพิบูลย คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 1 คน                 
เปนคณะกรรมการ  
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยเพ่ือพิจารณาใหความ

เห็นชอบตอไป 
นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอช่ือ

สมาชิกสภาเปนคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก                   
เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกำหนดของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 1 ทาน 

      ขอเชิญทานสมาชิกเสนอช่ือ ครับ ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 
นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

      เร ียนทานประธานสภาที่เคารพ ขาพเจานางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ขอเสนอ 

นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม เปนคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก             
เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกำหนดของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรองถูกตอง)               
ไมทราบวามีสมาชิกสภาจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไมครับ หากไมมีสมาชิกสภาเสนอ               

ทานอ่ืนอีก สรุปวา นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม เปนคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการ          
สรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกำหนดของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ครับ 

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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มติที่ประชุม เห็นชอบเลือก นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม เปนเปนคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
สรางเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดกอนกำหนดของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่องขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภท โครงการกอสราง

รางระบายน้ำแยกทางหลวงแผนดิน 4018 – สี ่แยกตลาดเกษตร (ชวงที ่ 2)                  

หมูที่ 13  ตำบลรอนพิบูลย 

     ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตต ิครับ 
นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 
 

      เร ียนทานประธานสภา  วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัต ิโอนเงิน

งบประมาณไปตั ้งจายเป นรายการใหม ในเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภท โครงการกอสรางรางระบายน้ำแยกทางหลวงแผนดิน 

4018 – ส่ีแยกตลาดเกษตร หมูที่ 13 ตำบลรอนพิบูลย  ดวยหลักการและเหตุผล
ดังน้ี 

 หลักการ 

       ตาม หนังสืออำเภอรอนพิบูลย ด วนที ่สุด ท ี ่ นศ 0818/ว 204 ลงวันที ่ 12 
กรกฎาคม 2565 เร ื ่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจำป             
งบกลาง รายการเงินสำรองจายเพื ่อกรณีฉ ุกเฉินหรือจำเป นในอำนาจหน าท ี ่ของ              
รองนายกรัฐมนตรี ป งบประมาณ พ.ศ. 2566 และเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ได เสนอ
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการกอสรางรางระบายน้ำขางบานสมพร ใตสายไฟลิกไนต หมูที่ 13 ตำบลรอนพิบูลย 
อำเภอรอนพิบ ูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช แตเนื ่องจากเมื ่อวันที่ 9 กันยายน 2565 
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดเขารวมรับฟงการประชุมทางระบบออนไลน โดยที่ประชุม                  
มีขอเสนอแนะใหเปลี่ยนชื่อโครงการเพื ่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ ่งโครงการที่จะ
ดำเนินการมีเงื่อนไข คือ ใน 1 โครงการ จะตองแบงเปน 2 ชวง ชวงที่ 1 ไดรับการอุดหนุน
จากงบกลาง และในชวงที ่ 2 เทศบาลจะใชงบประมาณของเทศบาลเอง โดยทั ้ง 2 ชวง              
ตองดำเนินการในหวงระยะเวลาเดียวกัน นายกเทศมนตรีฯ จึงไดมีนโยบายและส่ังการให
กองชางดำเนินการสำรวจ และประมาณการราคา จำนวน 2 โครงการ โดยแบงเปน 2 ชวง 
ดังน้ี 

        1. โครงการกอสรางรางระบายน้ำแยกทางหลวงแผนดนิ สาย 4018 – ส่ีแยกตลาด
เกษตร หมูที่ 13 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ชวงที่ 1     
โดยทำการกอสรางบ อพัก ค.ส.ล. จำนวน 11 บอ พรอมวางทอระบายน้ำ ค.ส.ล.                       
ขนาด Ø 0.60 เมตร ช้ัน 3 (มอก.) จำนวน 93 ทอน พรอมกอสรางรางระบายน้ำรูปตัววี
ด านบน ความยาวรวมกันทั ้งหมดไมนอยกวา 104 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล              
รอนพิบูลย งบประมาณ  584,000.- บาท (หาแสนแปดหมื่นส่ีพันบาทถวน) 

  
  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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        2. โครงการกอสรางรางระบายน้ำแยกทางหลวงแผนดิน สาย 4018 – ส่ีแยกตลาด

เกษตร หมูที่ 13 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ชวงที่ 2 โดย
ทำการกอสรางบอพัก ค.ส.ล. จำนวน 11 บอ พรอมวางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 
เมตร ช้ัน 3 (มอก.) จำนวน 98 ทอน พรอมกอสรางรางระบายน้ำรูปตัววีดานบน ความยาว
รวมกันทั้งหมดไมนอยกวา 104 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลรอนพิบูลย งบประมาณ                      
606,000.- บาท  (หกแสนหกพันบาทถวน) 

       3. สำหรับโครงการที่ 2 กองชาง ไดเสนอญัตติขออนุมัติในหลักการโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจายประจำป งบกลาง รายการ เงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเปน ในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยขอความเห็นชอบ
ตอสภาเทศบาลในการตั้งงบประมาณ เพ่ือดำเนินการกอสรางเอง และดำเนินการในหวง
เดียวกัน และสภาเทศบาล ไดพิจารณาเห็นชอบตามญัตติดังกลาว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2565 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. 2565 เรียบรอยแลว และตอมาในวันที่ 18 
ต ุลาคม 2565 ผู อำนวยการกองชาง ได เขาร วมประชุม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช               
ผานทางวีดีโอคอนเฟอเรนซ กับคณะกรรมการกล่ันกรองฯ และคณะกรรมการฯ ไดมีมติ
เห็นชอบในหลักการใหหนวยงานดำเนินการแกไขประมาณการราคาใหสอดรับกับหนังสือ  
ดวนทีสุ่ด ที่ กค 0433.2/ว 1288 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เรื่อง การประกาศ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูสำหรับใชเปนเกณฑในการคำนวณราคากลางงานกอสราง และปรับปรุง
ตาราง Factor F ใหม กองชาง จึงได ดำเนินการคำนวณประมาณการราคาโครงการฯ 
ดังกลาว เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณ ฯ ใหม ดังน้ี 

         3.1 โครงการกอสรางรางระบายน้ำแยกทางหลวงแผนดิน สาย 4018 – ส่ีแยกตลาด
เกษตร ชวงที่ 1 หมูที่ 13 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช             
โดยทำการกอสรางบ อพัก ค.ส.ล. จำนวน 11 บอ พรอมวางทอระบายน้ำ ค.ส.ล.                
ขนาด Ø 0.60 ม. ชั ้น 3 (มอก.) จำนวน 93 ทอน พรอมกอสรางรางระบายน้ำรูปตัววี
ด านบน ความยาวรวมกันทั ้งหมดไมนอยกวา  104 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล                  
รอนพิบูลย งบประมาณ 585,000.- บาท 

       3.2 โครงการกอสรางรางระบายน้ำแยกทางหลวงแผนดิน สาย 4018 – ส่ีแยกตลาด
เกษตร ชวงที่ 2 หมูที่ 13 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ทำการกอสรางบอพัก ค.ส.ล. จำนวน 11 บอ พรอมวางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 
ม. ช้ัน 3 (มอก.) จำนวน 98 ทอน พรอมกอสรางรางระบายน้ำรูปตัววีดานบน ความยาว
รวมกันทั้งหมดไมนอยกวา  104 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลรอนพิบูลย งบประมาณ                      
608,000.- บาท 

  
  
  
  
  
        ตรวจถูกตอง      ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 เหตุผล 

        บัดน้ี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแจงผลการอนุมัติภายใตงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอื
อำนาจในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เคร ืองาม) โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำแยกทางหลวงแผนด ินสาย 4018 – สี ่แยกตลาดเกษตร หมู ท ี ่ 13  
อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ  585,000.- บาท 
เร ียบรอยแลว และสำหรับโครงการที่ 2 งบประมาณ 608,000.- บาท กองชาง 
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีความจำเปนจะตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตัง้จาย
เปนรายการใหม โดยโอนเงินงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6   ดังน้ี   

       โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม) 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      งานกอสราง 
      งบลงทุน                                
      หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง      
      ประเภท โครงการกอสรางรางระบายน้ำแยกทางหลวงแผนดิน 4018 – ส่ีแยก     
                 ตลาดเกษตร                                      จำนวน 608,000.- บาท     
               - เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางรางระบายน้ำแยกทางหลวงแผนดิน     
                 4018 - ส่ีแยกตลาดเกษตร 
หมูที่ 13 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช                                           

               รวมโอนเพ่ิม จำนวน 608,000.- บาท                                                                     
      โอนลด  
      แผนงานการศึกษา 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      หมวด เงินอุดหนุน 
      ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ                                 
                - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแกโรงเรียนสังกัด   
                  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน (สพฐ)                                                         
                                                                         จำนวน  608,000.- บาท 

                         รวมโอนลด จำนวน  608,๐๐๐.- บาท 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวดที่ ๔ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในงบลงทุน            
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ทราบวามีสมาชิกสภาจะเสนอ
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ  
     หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแห งน้ีวา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตตทิี่คณะผูบรหิารเสนอโปรดยกมือครบั  สมาชิกสภา
ยกมือเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระที่ 7 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2566 งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท 
ครุภัณฑสำนักงาน, ครุภัณฑคอมพิวเตอร และครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
     ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตต ิครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 

     เร ียนทานประธานสภา  วันนี ้คณะผู บริหารขอเสนอญัตต ิเร ื ่อง ขออนุมัต ิโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ดวยหลักการและเหตุผลดังน้ี 

 หลักการ 
      กองคลัง มีความประสงคขอโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม จำนวน 4 รายการ ดังน้ี 
    - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
   1. จัดซ้ือโตะทำงานเหล็ก ขนาดกวางไมนอยกวา 122.90 ซ.ม. ลึก 66.90 ซ.ม.  
สูง 75 ซ.ม. จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 6,000.- บาท เปนเงิน 12,000.- บาท (หน่ึงหมื่น
สองพันบาทถวน) 
    2. จัดซ้ือเกาอ้ีทำงาน ขนาดกวางไมนอยกวา 66 ซ.ม. ลึก ไมนอยกวา 68 ซ.ม.  
สูง 116 ซ.ม. จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,800.- บาท เปนเงิน 9,600.- บาท (เกาพันหก
รอยบาทถวน) 
     - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภท คอมพิวเตอร จำนวน 1 รายการ  
    1. จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ
23,000.- บาท เปนเงิน 23,000.- บาท (สองหมื่นสามพันบาทถวน) 
   - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จำนวน 1 รายการ  
    1. จัดซ้ือรถจักรยายนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน ๆ  ละ 
50,000.- บาท เปนเงิน 50,000 .- บาท (หาหมื่นบาทถวน)                                       
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมน้ี) 

 เหตุผล 
      เน่ืองจาก กองคลัง ไดตรวจสอบพัสดุประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏวา            
มีครุภัณฑสำนักงาน ประเภท โตะทำงาน และเกาอ้ีน่ังทำงาน จำนวน ๒ ชุด ชำรุด
เส่ือมสภาพจากการใชงานเปนเวลานาน และมีครุภัณฑที่จำเปนตองขออนุมัติจัดซ้ือ
เพ่ิมเติม เน่ืองจากไมเพียงพอในการใชปฏิบัติงาน ไดแก 

        ตรวจถูกตอง     ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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       เครื่องคอมพิวเตอร All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง และ

รถจักรยานยนตขนาด 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน 
      จึงมีความจำเปนต องขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ              
พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม จำนวน 4 รายการ โดยโอนเงินงบประมาณ
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังน้ี 

      โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)  
     แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
     งาน บริหารงานคลัง 
     งบลงทุน 
     หมวด คาครุภัณฑ 
     ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน 
     - จัดซ้ือโตะทำงานเหล็ก    จำนวน 2 ตัว       เปนเงิน  12,000.- บาท 
     - จัดซ้ือเกาอ้ีทำงาน         จำนวน 2 ตัว       เปนเงิน    9,600.- บาท 
     ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
                   - จัดซ้ือคอมพิวเตอร All In One                   เปนเงิน      23,000 .-  บาท  
                สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  
     ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
                   - จัดซ้ือรถจักรยายนต ขนาด 110 ซีซี          เปนเงิน        50,000 .-  บาท 
                แบบเกียรอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน                 

           รวมโอนเพ่ิม  จำนวน 94,600.- บาท 
       โอนลด 

      แผนงาน การศึกษา 
      งาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 
      งบดำเนินการ 
      หมวด เงินอุดหนุน 
      ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ 
      รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก จำนวน  94,600.- บาท 

                โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)           
                                                      รวมโอนลด จำนวน 94,600.- บาท 

 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
 

 
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั ่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา             
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ  
     หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแห งน้ีวา 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตตทิี่คณะผูบรหิารเสนอโปรดยกมือครบั  สมาชิกสภา
ยกมือเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติเรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บาง ขอเชิญครับ 
    ขอเชิญ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน วันน้ีผมมีเรื่องที่จะเสนอ 2 เรื่อง 
      เรื่องที่ 1 ขอสอบถาม เรื่อง สายไฟฟาหนารานสุวรรณกระจก ไดดำเนินการไปถึงไหน
แลวครับ 
      เรื่องที่ 2 ลอกคูคลองหลังตลาดตอนน้ีตื้นเขินหมดแลว พอชวงหนาฝนน้ำจะทวมบาน
พ่ีนองประชาชนที่อยูบริเวณน้ัน 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นายเอกชัย  ศร ีพิทักษ คร ับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกบางครับ 
    ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

     เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ดิฉันไดย่ืนเรื่องไฟฟาหนาโรงเรียนวีรศิลปนใตสะพานลอยยาว
จนถึงรานโชคเจริญ 3 ครั้งแลว หลังจากเตนแอโรบิก ดิฉันจะมาทานขาวตมกับสมาชิก           
ที่เตนดวยกันทุกคืน หลอดไฟฟามืดหลายดวง ชวยไปดำเนินการใหดวยคะ   

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกบางครับ 
    ขอเชิญ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ 

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน วันน้ีผมมีเรื่องที่จะนำเสนอ 2 เรื่อง 
     เรื่องที่ 1 ขอสอบถามวาถนนบานปาบูรณดำเนินการไปถึงไหนแลว พ่ีนองประชาชน
ฝากถามมา พอฝนตกน้ำขังเยอะ อยากใหฝงทอใหดวย บริเวณสายแยกโรงอิฐสมหมายครับ 

      เร ื ่องที ่ 2 เร ื ่องหลุมบอตลาดโคกยาง ชวงนี ้รถวิ ่งผานทางศาลาไฟไหม ชวยไปถม            
ใหดวย ขอบคุณครับ     

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกบางครับ 
    ขอเชิญ นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ครับ 
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นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน  วันน้ีผมมีเรื่องที่จะนำเสนอ 2 เรื่อง  
     เรื่องที่ 1 พ่ีนองประชาชนขอกระจกโคงสายบานหูดานมี 2 โคง ขอ 2 จุด นะครับ 
     เรื่องที่ 2 ซอมหลุมบอสายหลุมขยะทั้ง 2 สาย เปนหลุมบอเยอะมาก  
     เร ื ่องที ่ 3 เร ื ่องคนงานตัดหญาขณะนี ้ดำเนินการไปถึงไหนแลวครับ เร ิ ่มตัดหญา              
ตั้งแต 08.30 – 16.30 น. ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกบางครับ 
    ขอเชิญ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน  วันน้ีผมมีเรื่องที่จะนำเสนอ 2 เรื่อง 
     เร ื ่องที ่ 1 ตอนนี ้ใกลภัยแลง ขอฝากเร ื ่องน้ำประปาให ประสานงานใหมาเติมน้ำ            
ใหดวยครับ 
     เร ื ่องที ่ 2 เร ื ่องตลาดสดเทศบาลรางน้ำชำร ุด ขอให เขาไปตรวจสอบดวย รวมถึง                
ตระแกรงเหล็กคูระบายน้ำหายเกือบหมดแลวครับ ไมทราบวามีแนวทางแกไขอยางไร 
    เรื่องที่ 3  ขอติดตามโครงการกอสรางลานเอนกประสงคหนาตลาดไปถึงไหนแลวครับ 
    เรื่องที่ 4 ฝากตรวจสอบเสียงตามสายใหดวยครับ 
    เรื่องที่ 5 ชวยตรวจสอบหลุมบอใหทั่วเขตเทศบาลครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล คร ับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด           
จะเสนอเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
    ขอเชิญ นางอำไพ  ศิริแกว ครับ 

นางอำไพ  ศิริแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน  วันน้ีผมมีเรื่องที่จะนำเสนอ 2 เรื่อง 
     เรื่องที่ 1 ขอเพ่ิมไฟฟา  1 จุด เขาขอมาหลายครั้งแลว บานพ่ีเล็กสายถนนหนาหิน 
     เรื่องที่ 2 ปรับปรุงหองน้ำช้ัน 4 วันกอนมาประชุมหองน้ำเต็มทุกหองเลยคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นางอำไพ  ศิริแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด  จะเสนอเพ่ิมเติม
อีกบางครับ 
    ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน  วันน้ีผมมีเรื่องที่จะนำเสนอ  4  เรื่อง 
     เรื่องที่ 1 เรื่องสุนัขผมติดตามมา 6 เดือนแลวครับ และไมมีความกาวหนาที่จะไปแจง
เขาเลย ยังไมได ร ับการแกไข ทางเทศบาลฯ ยังไมได ไปต ิดตอกับผู ร องเร ียนเลยวา
ดำเนินการไปถึงไหนแลว นาจะมีการแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรงจะไดประสานงาน
แจงความคืบหนาใหเขารับทราบดวยครับ 
     
     

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
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     เร ื ่องที ่ 2 ตอนประชุมชวงแรกๆ ผมเปนผู เสนอใหซื ้อเนินลูกระนาดแบบสำเร็จรูป              
แตในจุดที่ผมเสนอไปเปนความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ไดติดตั้งไปแลวบางจุดบาง
จุดยังไมไดติดตั้ง ผมคอยนำเสนอไปนอกรอบนะครับวาจุดไหนบาง รอบหนาคงไดรับการ
ติดตั้งนะครับ  
    เรื่องที่ 3 ผมไดพูดคุยกับพ่ีนองประชาชน ไดรับหนังสือจาก อบต.รอนพิบูลย ใหไปทำ
เกี ่ยวกับเร ื ่องที่ดิน ซึ ่งผมไดดูจากเลขที ่โฉนดและเจาบานยืนยันวาอยู ในเขตเทศบาล            
ตำบลรอนพิบูลย เมื่อวานเขาจะไปหาผูใหญบานหมูที่ 12 บังเอิญไปเจอผมหนาเทศบาลฯ 
เขาก็ยืนยันวาที่ดินที่ อบต.รอนพิบูลย แจงมาอยูในเขตเทศบาล ซ่ึงอยูขางโรงเรียนในเครือ
มัธยมวีรศิลปน เปนบานของครูพร ครับ ผมไมเขาใจวา อบต.รอนพิบูลยสำรวจแบบไหน
อยางไร ไมนาจะทำแบบขามเขตแดนกัน ชวยอธิบายดวยครับ 
    เร ื ่องที ่ 4  เร ื ่องถนนสายหลุมขยะที ่ใชพื ้นท ี ่ของวัดพิศาลนฤมิต วาดำเนินการ              
ไปถึงไหนแลว ประมาณ 100 เมตร ถาทำแบบจริงจังคงเสร็จขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกบางครับ 
    ขอเชิญ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครับ 

นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน วันน้ีมีเรื่องที่จะนำเสนอ  3  เรื่อง 
    เรื่องที่ 1 เรื่องลูกระนาดที่เคยขอไวนานมากแลว ที่ซ้ือมารอบใหมไมทราบวามีพรอม
หรือยัง รบกวนติดตั้งใหดวยคะ  
    เรื่องที่ 2 ตนไมที่โนมลงมากลางถนนสายสถานีรถไฟเขานอย เปนตนไมสูงมาบังแสงที่
สองมาบนถนนทำใหดูมืดครึ้มมาก ไมมีความปลอดภัยกับผูใชถนนในตอนกลางคืน 

     เร ื ่องที ่ 3 พี ่นองประชาชนฝากมาเร ื ่ องทอบล็อกทางระบายน้ำหนาโรงเร ี ยน                
วัดเขานอยมีการยุบตัวจากถนนตรงน้ัน ทางคอนขางแคบมาก เมื่อรถสวนทางกันกลัวจะ
ตกทอเทาที่ทราบเปนของแขวงการทางใชไหมคะ รบกวนประสานกับแขวงการทางใหดวย 
ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกบางครับ 
    ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี 

     เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผู เขารวมประชุม  ทุกทาน ผมขอตอบเร ื ่องของการตัดหญาที ่แจงวาใหเปลี่ยนแนวคิด              
เผ่ือจะดีข้ึน ผมในฐานะที่เพ่ิงเขามาบริหาร 2 ป ความรูยังนอย ผมตองหาขอมูลวาสมาชิก
สภาเคยเสนอไวอยางไรบาง ผมก็ไดอานรายงานการประชุมของป พ.ศ. 2556 จนถึง              
ป พ.ศ. 2563 เพ่ือนำมาวิเคราะหส่ิงไหนที่ดำเนินการแลวดีจะไดนำมาเปนแบบอยาง            
ผมไดไปเจอสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556              
นายสุทธิรักษ  มั่นคง ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล ไดพูดคุยในสภาวาหญาขางถนนหลาย
เดือนแลวไมไดรับการพัฒนา ฝากผูบริหารชวยดูดวย ตอบโดยทานนายกอัศวิน  จินตวร  

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
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 ในเรื่องของการตัดหญา ปกติแลวจะตัดเปนรอบของการตัดหญาใน 1 เดือน แตเน่ืองจาก 

2 เดือนที่ผานมา ตั้งแตเดือนกรกฎาคม  - เดือนสิงหาคม มีงานอำเภอชวงน้ัน ซ่ึงเขารอบ
ของการตัดหญา บางครั้งก็ตองระดมมาในเรื่องงานกีฬา ก็เลยขาดชวงไป พอไมตรงรอบ  
ต ัดหญา หญาก็รก ผมอานถึงป  พ.ศ. 2563 และในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ                
สมัยที่ 2 ก็เจออีก ขอความของนายชาญชัย  จันทรแกว  ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 
พูดวา เร ื ่องการต ัดหญาถนนสายหูด านจากหลังวัดพิศาลนฤมิตถึงถนนสายหูด าน                         
หญาโพลออกมาบนถนนแลว ชวยต ัดหญาใหดวยครับ ผู บร ิหารตอบโดยนายพงศชัย                    
ทิวากรพิสุทธ์ิ ตำแหนงรองนายกเทศมนตรี เรื่องการตัดหญาสายวัดพิศาลถนนสายหูดาน 
โดยทั่วไปทางกองสาธารณสุขจะตัดรอบ 1 เดือนพอดี ชวงน้ีจะเห็นไดวาฝนตกเกือบทุกวัน 
หญาจะข้ึนเร็ว ลูกจางโครงการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม บางครั้งมีภารกิจนอกเหนือ    
จากนี ้จะตองออกไปดำเนินการใหเขากอน การตัดหญาเลยไมไดดำเนินการตามแผนงาน        
ขอแจงให ทราบวา ทางกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอมมีปฏิท ินปฏิท ินงานลวงหนา                  
งานมีตลอด  ผมขอแจงใหทางสภาไดทราบ ถาดูโดยรวมที่คณะผูบริหารตอบแลว เปนการ 

 ดำเนินการที่ดีอยูแลว และทานผูบริหาร ทั้ง 2 ทาน มองเห็นแลววา ระบบที่ใชดำเนินการใน
ทุกวันน้ีเปนส่ิงที่ดีแลว  ผมก็ขอดำเนินการตามน้ี วันน้ีญัตติจัดซ้ือเครื่องตัดหญาไดผาน                 
ไปแลว จะไดเพ่ิมชุดของการตัดหญา จากเดิม 2 ชุด เพ่ิมเปน 3 ชุด ขอช้ีแจงวาแนวทางน้ี               
ดีที่สุดแลว ถานำคนงานไปทำในสวนของกิจกรรมมาก งานตัดหญาก็ลดลงไมไดทำตามปฏิทิน
การปฏิบัติงาน ผมขอยืนยันวาใชแนวทางเดิมตามผู บร ิหารชุดเกาเคยทำมาตลอดสมยัน้ี 
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด  
จะเสนอเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
    ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

     เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ผมขออนุญาตช้ีแจงนะครับ ผมขอนอมรับทุกเรื่องที่สมาชิกสภา
เทศบาลไดนำเสนอมา เรื่องหินชวงน้ีกำลังเปดเรื่องซ้ือเพ่ือซอมหลุมบอใหกับพ่ีนองประชาชน 
ที่ทานสมาชิกสภาไดนำเสนอมา สวนตอนน้ีของงานปองกันฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
เตรียมการภัยแลงเรียบรอยแลว ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด  
จะเสนอเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
    ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผู เขาร วมประชุม  ทุกทาน เร ื ่องโครงการตัดหญาในรายงานการประชุมสภาเทศบาล                           
ที่ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ไดอานเจอน้ัน นานเปนสิบปแลวแต ไม เจอขอความ 
ของผม  ผมเคยคุยในสภาประมาณครั้งสองครั้ง วาจะมีการเปล่ียนแปลงในการตัดหญา     
ผมเคยเสนอใหจางเหมาบริการ ซ่ึงขณะน้ันมีขาราชการทานหน่ึงดูแลกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม ใหไปดูระเบียบที่เก่ียวของวาจะทำแบบไหนอยางไร ใหไปหาขอมูลวาที่ไหน 

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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 เคยทำมาบาง แต ไมไดรับการตอบสนอง เลยไมไดทำ ผมคิดวานาจะมีทางอื ่นที ่ดีกวา                 
ที่ทำอยู ผมคิดวาเปนวงจรเดิม ๆ มา 10 กวาปที่แลว ไมไดแกปญหาในการตัดหญา และ
นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร  ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล ได พูดค ุยไปหลายรอบแลว               
ถาเจาหนาที่ที่เก่ียวของไปดูระเบียบใหก็นาจะมีทางออกที่ดี ฝากใหไปดูงานของที่ อ่ืนดวย
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกบางครับ 
    ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

     เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ทั้ง 2 เขต ที่ไดเสนอแนะเก่ียวกับการ
ลอกคูหลังตลาดใหม เรื่องไฟฟา ,เรื่องหลุมบอ และเรื่องการตัดหญา ชวงน้ีมีกิจกรรมแห
ผาขึ ้นธาต ุต องใชคนงานกองสาธารณสุขและสิ ่ งแวดลอมลงไปตัดหญาปฏิท ินการ
ปฏิบัติงานเลยไมไดตอเน่ือง และเรื่องไฟฟาตามสายปกติลงพ้ืนที่ไมต่ำกวา 3 – 4 สาย 
ตามที ่พีนองประชาชนขอมา สวนงานปองกันฯ เร ื ่องภัยแลงได เตร ียมคณะกรรมการ
ประชุมเก่ียวกับภัยแลงแลว แตยังไมมีการประกาศเตือนภัยแลงนำก็ไมสามารถนำมาเติม
ใหพ่ีนองประชาชนได เรื่องหลุมบอสายโคกยาง ผมไดมอบหมายใหทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  
มั่นคง ดูแล  ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหกากแอสฟลท จำนวนหลายคันรถจากหมวดการทาง       
รอนพิบูลย จะไดดำเนินการใหกับพ่ีนองประชาชน ขอช้ีแจงใหที่ประชุมรับทราบขอมูลตรงน้ี
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอเพิ ่มเติม                      
อีกบางครับ 
    ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

     เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน เรื่องตระแกรงที่ถูกขโมย ผมไดใหกองชางเช่ือมใหติดกันแลว               
มีอีกหลายจุดที่มีรถจอดอยู ไมสามารถดำเนินการได สวนที่วางตรงอ่ืน ๆ เช่ือมติดกัน
หมดแลว ที่หายไปมีทั้งหมด 12 อัน ตรงที่มีรถจอดขวางอยูไดประสานงานกับผูใหญกลวย
ชวยแจงให เขาเลื ่อนรถที่จอดไว ผมจะได ใหกองชางเชื ่อมติดใหหมดกัน ป องกันการ               
ถูกขโมย สวนถนนสายบานนายขอย เป ดเร ื ่องไปแลวรอทำราคากลาง ,ประตูของ                  
งานปองกันฯ รอเปดเรื่องอยูครับ และหลังคาโรงกรองน้ำกำลังดำเนินการอยูครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ รองทานนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด     
จะเสนอเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
    ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เร ียนทานประธานสภาที ่ เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผู เขารวมประชุม  ทุกทาน ในประเด ็นที ่ ส.ท.พงศกร  พงษเกษมพรกุล แจงมาบริเวณ               
ตลาดใหม ไดดำเนินการขุดลอกคูไปครั้งหน่ึงแลว เน่ืองจากขยะยังเยอะอยู เดี๋ยวจะให
คนงานกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอมไปลอกคูท ี่หลังตลาดใหม สวนที ่ ส.ท.อรภักดิ์               
เจนวิชชุเมธ แจงเรื่องไฟฟาดับ บริเวณโรงเรียนในเครือมัธยมวีรศิลปนถึงรานโชคเจริญ            

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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 สวนเรื่องตัดหญาไดวางแผนมาตลอด ตอนน้ีไดทำเรื่องซ้ือเครื่องตัดหญาเพ่ิม สวนเรื่องของ

กระจกโคงจะแจงงานปองกันฯ ใหดูแลใหพรอมดวยเรื่องลูกระนาด ที่ทานสมาชิกสภา              
ได เสนอมาหลายรอบแลว เร ื ่องน้ำประปาที ่สมาชิกสภาให ไปเต ิมน้ำประปา ปลัดฯ            
ไดประสานไปยังผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค  เขาแจงวายังไมไดประกาศภัยแลง   
ก็เลยไมสามารถเติมน้ำใหได ผูบริหารมีแนวคิดวาจะเอาน้ำจากทำนบที่มาจากเขานอย 
สามารถนำมาเติมใหไดถือวาเปนน้ำดี สวนเรื่องหลังคาขอเปนปลายปไดไหมคะ ตอนน้ี
งบประมาณไมมี ตองใชงบประมาณ 1.2 ลานบาท ตองรอชวงประมาณ เดือนสิงหาคม ,
เดือนกันยายน และการวางแผนภัยแลง ไดประชุมวางแผนแลว และไดประกาศจุดบริการ 
วางถังน้ำ ตอนนี ้ม ี จำนวน 3 จุด ถาไมเพียงพออาจจะมีการเพิ ่มจุดบริการ ตอนน้ี
เตรียมการประสานกับการประปาสวนภูมิภาค และเรื่องสุนัขคนที่เปนเจาของสุนัขไดมา
พบปะพูดคุยกันแล ว เขาไมสามารถเคลื ่ อนย ายสุนัขเองได  แต เขาให เทศบาลฯ                      
เปนผูรับผิดชอบเคล่ือนยายสุนัข ซ่ึงเทศบาลฯ ก็ไมไดมีศักยภาพในการเคล่ือนยายไป      
ที่ไหน สุนัขก็อายุเยอะแลว ปลัดฯ ก็ไดแจงไปแลววาหามนำสุนัขมาเพ่ิม ตอนน้ีดูเหมือนวา
เขาจะผลักภาระให เทศบาลฯ แลว วาจะพาสุนัขไปไวท ี ่ไหน ปลัดฯ ก็ได ไปเจอกับ                   
ผู ท ี ่เด ือดรอนอยู ตลอด และเร ื ่องทอบล็อคทอระบายน้ำชำร ุดที ่บร ิเวณวัดเขานอย                  
นาจะเปนของหมวดการทางเปนผูดูแล เดี๋ยวจะใหกองชางประสานกับหมวดการทางใหเขา 
มาดูแล สวนเร ื ่องถนนอีก 100 เมตร ในพื ้นที ่เขตวัดพิศาลนฤมติ จะตองขออนุญาต               
วัดพิศาล ขอนำเรียนวาจะทำสัญญา 3 ป คือ เชาไปกอน ทานนายกฯ มอบหมายใหนิติกร
ดูแลอยู จะรายงานใหทราบตอไป                  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอเพ่ิมเติม               
อีกบางครับ     

       หากไมมี สำหรับวันน้ีไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ 
ทานรองนายกฯ  ทานที่ปรึกษานายกฯ  ทานเลขานุการนายกฯ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชน ที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไว
เพียงแคน้ี ขอบคุณครับ 

  

ปดการประชุม เวลา 11.40 น.  
  

 (ลงช่ือ)...............อัญชลี  สมาทิน..............ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชุม 
               (นางอัญชลี  สมาทิน) 
 

(ลงช่ือ)..............จารีวัฒน  กุลเจริญ...........ผูตรวจรายงานการประชุม 
             (นางจารีวัฒน  กุลเจริญ) 
                    
                   ตรวจถูกตอง 
 

(ลงช่ือ).............จักรพันธุ  จุลภักดิ์...........ประธานกรรมการ 
             (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
 

 ลงช่ือ)..............อุไรวรรณ  สีงาม.............กรรมการ 
            (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม) 
 

 ลงช่ือ).........พงศกร  พงษเกษมพรกุล....กรรมการ/เลขานุการ 
        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
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	ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

